

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84) 903 657 103

Email: saokim@shinhan.comkimdinhhshb@gmail.com

THÔNG TIN LÃI SUẤT Q1/2022

SỞ HỮU NHÀ VÀ XE TRONG TẦM TAY VỚI LÃI SUẤT Q1/2022 HẤP DẪN TỪ NGÂN HÀNG SHINHAN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa công bố gói lãi suất vay mua nhà và mua ô tô mới nhất dành cho khách hàng cá nhân. Điểm nổi bật ở các gói vay lần này là mức lãi suất hấp dẫn cùng thời gian vay được điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng của đa số khách hàng, đáp ứng tối ưu nhu cầu tài chính đa dạng ở mọi thời điểm.

Với gói vay mua nhà, khách hàng có thể lựa chọn một trong ba gói lãi suất sau: Gói lãi suất 3,9%/năm, cố định 6 tháng; Gói lãi suất 7.6%/năm, cố định 36 tháng; Gói lãi suất 7.9%/năm cố định 60 tháng. Với gói vay mua nhà của Ngân hàng Shinhan, khách hàng được hỗ trợ vay đến 70% giá trị tài sản đảm bảo và thời hạn vay lên đến 30 năm.

Song song đó, ngân hàng cũng có một số điều chỉnh ở gói vay mua ô tô trong Q1/2022 để phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng tài chính của đa số khách hàng trong thời điểm hiện tại. Với gói vay mua ô tô của Ngân hàng Shinhan, khách hàng được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe mới và được linh hoạt lựa chọn một trong hai gói vay sau: Gói lãi suất 6.0%/năm cố định 01 năm hoặc Gói lãi suất 7.5%/năm cố định suốt thời gian vay. Đặc biệt, khách hàng còn được giảm thêm 0.3%/năm khi vay mua các dòng xe điện và xe hybrid; hoặc giảm thêm 0.1% khi vay mua các dòng xe THACO.

Hơn thế nữa, đối với các khách hàng đang sử dụng các sản phẩm khác của Ngân hàng Shinhan (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ...) còn được giảm thêm lãi suất lên đến 0.2%/năm đối với cả hai gói vay mua nhà và vay mua ô tô.

Chi tiết về lãi suất mới cho gói vay mua nhà và vay mua xe được cập nhật tại: https://shinhan.com.vn/vi/shinhan_personal_category/tin-dung-2.html. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ Contact Center 19001577 hoặc liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc để được tư vấn cụ thể.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/